

โตโยต้าแจกทุนกว่า12ล้าน ให้สถาบันผู้สร้างประโยชน์

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, นายนิพนธ์ ไขศรีภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย มร.มิจิโนบุ ชิฮาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2561 แก่องค์กรสาธารณกุศล และสถาบันการศึกษา 8 แห่ง รวมมูลค่า 12.12 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง เป็นสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูงบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิ โอเอจ ภูเก็ต

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้นทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน, พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธิโตโยต้าฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านความเป็นอยู่ สภาพ

แวดล้อม สุขอนามัย และการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน



ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, นิพนธ์ ไขศรีภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย มร.มิจิโนบุ ชิฮาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2561 แก่องค์กรสาธารณกุศล และสถาบันการศึกษา 8 แห่ง รวมมูลค่า 12.12 ล้านบาท ณ โรงแรมดิ โอเอจ ภูเก็ต



มูลนิธิทอมโฮม พริตพวงแก้ว สจ้งประโยชน์ด้านการแพทย์ และให้การศึกษา รับมอบทุน 1 ล้านบาทเพื่อสร้างประโยชน์ต่อไป

เพื่อให้การพัฒนาชุมชนและสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 11 โครงการ จาก 8 องค์กรสาธารณกุศล รวมมูลค่า 12.12 ล้านบาท ประกอบไปด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินโครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้ และทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้, มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในภาคตะวันออก, มูลนิธิ พล.ต.อ.เผ่า ศารทิน ดำเนินโครงการบ้านตะวันใหม่และทุนสนับสนุนแก่บุตรธิดา เจ้าหน้าที่ ปปส., มูลนิธิหอมเสมพริ่งพวงแก้ว ดำเนินโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมวิชาการและส่งเสริมการจัดพิมพ์ผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการรางวัลผลงานวิชาการ TIF Award

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า “การมอบทุนประจำปีของมูลนิธิโตโยต้าฯ ทุกโครงการล้วนมีจุดประสงค์เพื่อจะยกระดับชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ยังขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นประชากรที่มีศักยภาพ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ และเป็นการสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป ภายในนโยบาย โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”